

Tổng hợp đề đọc hiểu Chuyên cũ trong phủ chúa Trịnh

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh phản ánh đời sống sa hoa của vua chúa và sự những nhieu của bọn quan lại thời Lê- Trịnh. Để giúp bạn hiểu rõ ràng và sâu sắc hơn về các dạng đề đọc hiểu liên quan đến tác phẩm, cùng Đọc Tài Liệu tham khảo [soạn bài Chuyên cũ trong phủ chúa Trịnh](#) cùng một số đề đọc hiểu dưới đây và xem gợi ý đáp án của từng đề bạn nhé:

Độc hiểu Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Đề số 1

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

“Buổi ấy, bao nhiêu những loài trân cầm dị thú, cỏ mộc quái thạch, chậu hoa cây cảnh ở chốn nhân gian, Chúa đều ra sức thu lấy, không thiếu một thứ gì. Có khi lấy cả cây đa to, cành lá rườm rà, từ bên bắc chở qua sông đem về. Nó giống như một cây cổ thụ mọc trên đầu non hóc đá, rễ dài ra đến vài trượng, phải một cơ binh khiêng mới nổi, lại bốn người đi kèm, đều cầm guơm, đánh thanh la đốc thúc quân lính khiêng đi cho đều tay. Trong phủ, tùy chỗ điểm xuyết bày vẽ ra hình núi non bộ trông như bên bể đầu non. Mỗi khi đêm thanh vắng, tiếng chim kêu vượn hót ran khắp bốn bề, hoặc nửa đêm ồn ào như trận mưa sa gió táp, vỡ tổ tan đàn, kẻ thức giả biết đó là triệu bất thường.”

Câu 1: Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác của văn bản.

Câu 2: Trong đoạn trích trên câu nào sử dụng biện pháp liệt kê, nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.

Câu 3: Nhận xét cách ghi chép của tác giả.

Câu 4: Hình ảnh chúa trong đoạn trích trên được thể hiện như thế nào?

Đáp án đề đọc hiểu Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh số 1

Câu 1: Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm [Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh](#) của Phạm Đình Hổ.

- Hoàn cảnh sáng tác văn bản là: Đoạn trích nằm trong tác phẩm Vũ trung tùy bút, viết khoảng đầu đời Nguyễn (đầu thế kỉ XIX), là tác phẩm văn xuôi ghi lại một cách sinh động, hấp dẫn hiện thực đen tối của lịch sử nước ta, vừa là tài liệu quý giá về sử học, địa lí, xã hội học

Câu 2: Câu văn sử dụng biện pháp liệt kê: “Buổi ấy, biết bao nhiêu những loài trân cầm dị thú, cỏ mộc quái thạch, chậu hoa cây cảnh ở chốn nhân gian, Chúa đều sức thu lấy, không thiếu một thứ gì.

- Các từ ngữ liệt kê: trân cầm dị thú, cỏ mộc quái thạch, chậu hoa cây cảnh.

Tổng hợp đề đọc hiểu Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

- Nhấn mạnh những thứ quý hiếm trong dân gian đều bị chúa ra sức vơ vét, chiếm làm của riêng. Chúa Trịnh là kẻ tham lam, tàn ác.

Câu 3: Cách ghi chép của tác giả trong đoạn trích: ngôi bút chân thực, việc ghi chép cụ thể, sinh động.

Câu 4: Hình ảnh chúa trong đoạn trích trên được thể hiện là:

- Dùng quyền lực để cướp bóc những thứ của quý trong thiên hạ về tô điểm cho phủ chúa.
- Cảnh điển hình của cuộc cướp đoạt: bọn lính tráng khiêng một cây đa cổ thụ về phủ chúa.
- Tác giả miêu tả kĩ lưỡng, công phu, bằng ngôn từ chân thật, sống động.

Đề số 2

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi :

Bọn hoạn quan cung giám lại thường nhờ gió bẻ măng, ra ngoài dọa dẫm. Họ dò xem nhà nào có chậu hoa cây cảnh, chim tốt khướu hay, thì biên ngay hai chữ “phụng thủ” vào. Đêm đến, các cậu trèo qua tường thành lên ra, sai tay chân binh lính đến lấy phăng đi, rồi buộc cho tội đem giấu vật cung phụng để dọa lấy tiền. Hòn đá hoặc cây cối gì to lớn quá, thậm chí phải phá hủy tường nhà để khiêng ra. Các nhà giàu bị họ vu cho là giấu vật cung phụng, thường phải bỏ của ra kêu van chỉ chết, có khi phải đập bỏ núi non bộ, hoặc phá bỏ cây cảnh để tránh khỏi tai vạ.

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích trên.

Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn trích trên.

Câu 3: Hình ảnh người dân trong đoạn trích được miêu tả như thế nào?

Câu 4: Bọn quan lại hầu cận trong phủ chúa đã những nhiều dân bằng những thủ đoạn nào?

Đáp án đề đọc hiểu Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh số 2

Câu 1: Phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích trên là: tự sự

Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn trích trên nói lên thủ đoạn cướp bóc của bọn hoạn quan cung giám.

Câu 3: Hình ảnh người dân trong đoạn trích được miêu tả là: người dân khốn đốn, khổ cực, bị vu oan, bị đòi tiền trước những cuộc ăn cướp của bọn quan lại, tay sai. Nhà giàu bị họ vu cho giấu của cung phụng, phải bỏ của ra kêu van chỉ chết.

Tổng hợp đề đọc hiểu Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Câu 4: Bọn quan lại hầu cận trong phủ chúa đã nhử nhiều dân bằng những thủ đoạn: nhờ gió bẻ măng, dọa dẫm, vừa ăn cướp vừa la làng. vu oan...

Trên đây là một số đề **đọc hiểu Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh** của Phạm Đình Hồ mà Đọc tài liệu đã sưu tầm được, mong rằng sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập tại nhà!